



G iám sát chuyên đề là một trong những hoạt động trọng tâm của Thường trực và các ban HĐND tỉnh thời gian qua nhằm tháo gỡ những "nút thắt" trong quá trình đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương vào đời sống.

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ THÁO GỠ "NÚT THẮT"

phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, khắc phục nhược điểm. Sau mỗi cuộc giám sát, phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của đơn vị chịu sự giám sát thì hiệu quả mới cao. Đây là nhận thức đúng đắn, bước tiến dài để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nói riêng, hoạt động của HĐND tỉnh nói chung.

Khi Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh thì một số tồn tại, hạn chế của các địa phương được đưa ra. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khẳng định: Quá trình giám sát, khảo sát thực tế cho thấy trách nhiệm của chính quyền cơ sở một số nơi chưa được đề cao, sự phối hợp giữa các sở, ngành chủ trì với chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ, nhận thức của đối tượng thụ hưởng, còn hạn chế nên dẫn đến sai phạm ở một số địa phương. Sau khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh... Theo đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề phải thực sự chuyên sâu, đi thẳng vào những vấn đề thời sự được cử tri đặc biệt quan tâm. Giám sát phải chỉ đúng cái gì được, cái gì chưa được và quan trọng nhất là đề xuất các giải pháp giúp đơn vị chịu sự giám sát

cách tích cực. Đặc biệt, từ ngày 1/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và từ ngày 1/11/2019 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ", hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Mỗi đây nhất, đợt giám sát chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh đã cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, hiệu quả sử dụng đất của các dự án chưa cao, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp thấp, công tác bảo vệ môi trường chưa được chú trọng. Vì thế, trong phiên giải trình đầu tiên về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chủ động rà soát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm kéo dài, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận...

Có thể nói, giám sát chuyên đề vừa đáp ứng được tính thời điểm của các vấn đề bức xúc vừa là cơ chế hữu hiệu để tháo gỡ những "nút thắt" trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đã nhận được sự đồng thuận lớn của xã hội, của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát kết quả công tác phòng, chống dịch tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số xã. Qua giám sát ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo dập dịch đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hỗ trợ các địa phương phòng, chống và dập dịch. Thường trực HĐND tỉnh đã đề xuất một số giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy lợn mắc bệnh, chủ động rà soát, xác minh, thống kê, kiểm soát số lượng lợn tiêu hủy, khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ hỗ trợ các chủ hộ có lợn bị tiêu hủy bảo đảm đúng quy trình, tránh tình trạng trục lợi chính sách...

Khi thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã chỉ ra: Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong theo dõi, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện chưa tốt nên hiệu quả cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa cao. Ngay sau cuộc giám sát, việc xây dựng, ban hành các loại văn bản của toàn bộ hệ thống chính trị đã được chấn chỉnh, thay đổi một

THU HIỀN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/12/2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh. Trước kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân gửi tới kỳ họp.

Ông Lê Thanh Chương, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình)



Hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn, quyết nghị cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và một số vấn đề quan trọng của địa phương. Chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt, bảo đảm đúng chương trình và nội dung đề ra. Các nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh ban hành sát thực tế, sớm đi vào cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả.

Chúng tôi mong muốn thời gian tới HĐND tỉnh tập trung đôn đốc giải quyết dứt điểm một số vấn đề cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc trước. Kỳ họp dành nhiều thời gian hơn nữa cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc. Tiếp tục thực hiện và thực hiện hiệu quả hơn nữa "kỳ họp không giấy", tổ chức nhiều phiên giải trình chuyên đề các lĩnh vực của đời sống.

Ông Trịnh Duy Vinh, xã Hồng Châu (Đông Hưng)



Thời gian qua, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thu các khoản đóng góp của học sinh và chi các khoản đúng quy định. Song đáng buồn là vừa qua, tình trạng lạm thu, chi sai vẫn xảy ra ở một số trường học trong tỉnh gây bất bình trong dư luận và phụ huynh học sinh. Vì vậy, tôi đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thu, chi của các trường học, cấp học, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường học còn để xảy ra tình trạng lạm thu và chi sai, quy trách nhiệm cho người đứng đầu. HĐND tỉnh sớm điều chỉnh, bổ sung mục thu tại Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 23/12/2013 về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập cho sát thực tế.

Bà Phạm Thị Liên, xã Phương Công (Tiền Hải)



Tôi và nhân dân xã Phương Công rất phấn khởi với chủ trương của tỉnh đưa nước sạch về nông thôn nhằm giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Song thời gian qua, nhà máy nước Thượng Hiền thuộc Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thường xuyên cắt nước dài ngày không thông báo trước cho dân biết khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn. Một số gia đình phải dùng nước ao, nước giếng khoan, nước mưa không bảo đảm chất lượng, một số gia đình hàng ngày phải đi xin nước của các gia đình khác để dùng. Đề nghị các cấp, các ngành vào cuộc chỉ đạo Công ty sớm cấp nước trở lại, ngừng cung cấp nước phải thông báo cho dân và không được ngừng cấp nước dài ngày.

Bà Đỗ Thị Thảo, xã Hòa Bình (Vũ Thư)



Mục đích của việc xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo tiêu chí quy định của Chính phủ là để làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua bình xét năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Vũ Thư giảm còn 3%, hộ cận nghèo 2,64%. Hầu hết các địa phương thực hiện rà soát đã bảo đảm chính xác theo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng giữa các hộ. Song vừa qua, việc rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số địa phương vẫn còn nảy sinh bất cập dẫn đến người đặc biệt khó khăn lại không được đưa vào danh sách hộ nghèo, gây bức xúc trong dư luận. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương, nhất là cấp xã, thực hiện công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm công khai, công bằng, chính xác, đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai sót trong quá trình rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trách nhiệm người đứng đầu.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Học Bác, tích cực làm việc thiện

Khắc sâu lời Bác dạy: "Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm", thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thái Giang (Thái Thụy) đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

G ia đình bà Trần Thị Cúc, thôn Hạ Liệt là hộ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Do tuổi cao, thường xuyên đau ốm nên bà Cúc không có khả năng tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Cúc, Hội CTĐ xã đã kết nối để bà được nhận gói bảo trợ có thời gian 3 năm của Công ty Thái Hưng Pro do anh Trần Đức Hoàn (là người con của quê hương) hiện đang làm Giám đốc Công ty tài trợ. Mỗi tháng bà Cúc được nhận 10kg gạo và 100.000 đồng; vào dịp tết Nguyên đán hàng năm bà được nhận thêm gói quà trị giá 600.000 đồng. Cảm ơn sự bảo trợ mới được cấp, bà Cúc xúc động chia sẻ: Tôi rất cảm ơn Hội CTĐ xã đã đứng ra vận động các nhà tài trợ, kết nối để tôi được nhận gói bảo trợ này. Đối với những người khác thì giá trị món quà không đáng là bao nhưng với tôi, người không thể tự làm ra của cải, vật chất để nuôi sống bản thân thì đây là món quà vô cùng quý giá. Sự quan tâm của mọi người là nguồn an ủi, động viên rất lớn đối với tôi.



Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang trao số bảo trợ thoát nghèo cho bà Trần Thị Cúc, thôn Hạ Liệt.

bảo trợ của Công ty Thái Hưng Pro. Ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội CTĐ xã Thái Giang cho biết: Thời gian qua, Hội CTĐ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự quan tâm, ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự ủng hộ của các hội viên để góp phần giúp đỡ, xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo khổ, những người có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Với nhiều hình

thức tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tận dụng ưu điểm của mạng xã hội facebook để vận động, kết nối các địa chỉ hảo tâm, Hội đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thái Hưng Pro.

Vừa qua, Công ty đã về trao 9 số bảo trợ thoát nghèo, thời hạn 3 năm cho 9 gia đình thuộc

diện hộ nghèo của xã với tổng trị giá gần 127 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã vận động được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Hội đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thái Hưng Pro. Vừa qua, Công ty đã về trao 9 số bảo trợ thoát nghèo, thời hạn 3 năm cho 9 gia đình thuộc

Song song với các hoạt động cứu trợ nhân đạo, Hội CTĐ xã Thái Giang còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Nếu như các năm trước, toàn xã chỉ có từ 2 - 3 người hiến máu tình nguyện thì 6 năm gần đây, mỗi năm toàn xã có từ 40 - 50 người tham gia, không chỉ có thanh niên mà còn có cán bộ, đảng viên, giáo viên, nông dân... Tính riêng năm 2019, xã Thái Giang có 72 người tham gia ngày hội hiến

màu tình nguyện do huyện tổ chức, trong đó đa phần là nông dân và các tiểu thương trên địa bàn. Nhiều cá nhân tiêu biểu như: vợ chồng đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã đã tham gia hiến máu 7 lần; đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên xã 12 lần hiến máu... Không chỉ là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện, Thái Giang còn là điểm sáng trong phong trào đăng ký hiến tạng giác mạc và mô tạng sau khi qua đời. Toàn xã có 35 người đăng ký với ngân hàng

mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương hiến giác mạc sau khi qua đời. Với những việc làm đầy ý nghĩa, Hội CTĐ xã Thái Giang thực sự trở thành điểm tựa cho những mảnh đời nghèo khổ. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

ĐÀO QUYN



Đường giao thông thôn Phát Lộc Tiên, xã Thái Giang (Thái Thụy) được cứng hóa và trồng hoa bên đường.